

ศรีนครินทร์เวชสารปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ได้ตีพิมพ์ออกมาในเดือนมกราคมซึ่งยังทันที่จะสวัสดีปีใหม่กับสมาชิกทุกท่านได้โดยไม่ดูน่าเกลียดจนเกินไป และถ้าเป็นไปได้ในปีใหม่ครั้งต่อไปคือปีที่ 16 ฉบับที่ 4 ทางกองบรรณาธิการจะกล่าวคำสวัสดีทุกท่านในเดือนธันวาคม

สำหรับเนื้อหาในฉบับนี้ ตามที่เคยเรียนให้ทราบไว้มาครั้งแรก ๆ ว่า ฉบับที่ 4 ของทุกปีจะเป็นการรวบรวมบทความที่ค้างไว้ในระหว่างปีมาลงไว้ด้วยกัน จึงเรียกฉบับนี้ว่า นานาสาระ ซึ่งก็ได้จำนวนบทความแยกตามหัวข้อได้ดังนี้

นิพนธ์ต้นฉบับ มี 5 เรื่องคือ (1) ความสามารถของนักเรียนวิสัญญีพยาบาลในการใส่ท่อทางเดินหายใจชนิด esophageal tracheal combitube กับหุ่นจำลองเปรียบเทียบกับท่อทางเดินหายใจชนิด endotracheal tube ของวารสาร และคณะ (2) ฤทธิ์ของผงขมิ้นในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารในหนูขาว โดยพัชรีวัลย์ ปันแห่งเพชร และคณะ (3) ภาวะขาดวิตามินบีหนึ่งในผู้ป่วยเด็ก โดยกอบกุล ลิ้มปิติตฤกุล และคณะ ส่วนเรื่องที่ 4 และ 5 เป็นเรื่องของ colorectal cancer ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ในแง่มุมต่าง ๆ โดย พจนชวิทย์ อภินิเวศ และคณะ

บทพื้นฟูวิชาการมี 4 เรื่อง เป็นบทความที่ตกค้างจากวารสารศรีนครินทร์ฉบับพิเศษประชุมวิชาการซึ่งความจริงแล้วตกค้างไว้ 2 เรื่อง แต่ต้องแก้ไขเพิ่ม 1 เรื่อง จึงทันได้ลงในฉบับนี้เพียง 1 เรื่องคือ การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับผู้ป่วยนอก โดยสมบูรณ์ เทียนทอง ส่วนบทพื้นฟูวิชาการอีก 3 เรื่อง คือ การวินิจฉัยและรักษาโรค benign paroxysmal

positional vertigo โดย สมชาย ศรีร่มโพธิ์ทอง การชันสูตรพลิกศพ: ข้อเปรียบเทียบระหว่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเดิมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยวิรุจน์ คุณกิตติ และแอนติเจน HLA : การศึกษาในชาวไทย โดย อมรรัตน์ ร่มพฤษ์

รายงานผู้ป่วยมี 1 เรื่องคือ ภาวะแพ้ยา etoposide ชนิดฉีดแต่สามารถให้ชนิดรับประทานแทนได้ : รายงานผู้ป่วยหนึ่งราย โดย เอื้อมแซ สุขประเสริฐ และคณะ

การศึกษาต่อเนื่อง 1 เรื่องคือ อาการคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัด โดย มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์

แกมทำด้วยเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแพทย์เช่นเคย ในฉบับนี้เป็นประวัติของนายแพทย์ Theodore Kocher ศัลยแพทย์ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลเรียบเรียงโดยนายแพทย์ไชยยุทธ ธนไพศาล

สำหรับบทบรรณาธิการ (Editorials) ในฉบับนี้ผมต้องขออนุญาตเขียนเองทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วเพื่อให้วารสารออกมาได้ทันสวัสดีปีใหม่ ทำให้ต้องเขียนเกี่ยวกับบทความที่ใกล้ตัวคือ การใส่ท่อทางเดินหายใจ combitube นั้นเอง

ในฉบับต่อไปคือ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 จะเป็นหัวข้อหลักเกี่ยวกับความผิดปกติแต่กำเนิดคือปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งได้รวบรวมบทความจากหน่วยศัลยกรรมตกแต่งและทางด้านของทันตกรรมไว้ด้วยกัน เป็นวารสารฉบับพิเศษอีกเล่มหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาค่อนข้างมากจึงหนากว่าปกติ ท่านที่สนใจติดตามอ่านได้ครับ หรือถ้าจะซื้อเก็บไว้เองก็หาได้ที่สำนักงานวารสารในราคาปกติครับ

สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ

สมบูรณ์ เทียนทอง

บรรณาธิการ

